

EU mong muốn hợp tác với Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững.

20/07/2022

Trong buổi họp giữa đại diện Việt Nam và Liên minh châu Âu EU diễn ra vào giữa cuối tháng 7, Đại diện EU cho biết EU đang chú trọng tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững, có thể dưới hình thức song phương hoặc đa phương với một bên thứ ba phù hợp. Còn phía Việt Nam sẽ sẵn sàng hợp tác với EU xây dựng mô hình ba bên về chuỗi cung ứng nông sản hoàn chỉnh nhằm ứng phó với nguy cơ an ninh lương thực toàn cầu.

Cao ủy Janusz Wojciechowski cho biết EU coi trọng vai trò, tiềm năng của Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững.



Cao ủy EU về nông nghiệp của EU, Janusz Wojciechowski (hàng đầu, thứ 3, phải), Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, cùng một số quan chức Tổng vụ Nông nghiệp EC và cán bộ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tối 19/7, Đại sứ-Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo đã có buổi ăn tối làm việc với ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy phụ trách vấn đề nông nghiệp của EU. Cùng tham dự về phía bạn có các quan chức thuộc Văn phòng của Cao ủy và Tổng vụ nông nghiệp (DG Agri), Ủy ban châu Âu (EC).

Tại cuộc làm việc, Cao ủy Janusz Wojciechowski bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm Việt Nam từ 11-14/7 vừa qua, chào xã giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-EU, thăm thực địa tại tỉnh Tiền Giang và một số hoạt động bên lề ý nghĩa khác.

[Việt Nam-EU tận dụng lợi thế EVFTA để tăng cường thương mại nông sản]

Ông Janusz Wojciechowski đề nghị Việt Nam và EU cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp toàn diện, đặc biệt là xúc tiến thương mại nông sản cân bằng, phát triển nông nghiệp bền vững, hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu đang nổi lên như đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh lương thực...

Cao ủy Janusz Wojciechowski cho biết EU coi trọng vai trò, tiềm năng của Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững, có thể dưới hình thức song phương hoặc đa phương với một bên thứ ba phù

hợp. EU sẽ khuyến khích hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Phía EU đề xuất tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với chính phủ hai bên để tăng cường trao đổi, kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh.

EU cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải trong nông nghiệp, hướng tới thực hiện thành công các cam kết cấp cao tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng và giàu tiềm năng, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng mở rộng hơn nữa hợp tác với EU.

Đại sứ đề nghị hai bên phát huy tối đa các lợi thế do Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đem lại, để xúc tiến thương mại nông sản, trong đó mong muốn EU tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với EU xây dựng mô hình ba bên về chuỗi cung ứng nông sản hoàn chỉnh nhằm ứng phó với nguy cơ an ninh lương thực toàn cầu, mong muốn EU tiếp tục tập trung thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản... và tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp vùng, nông nghiệp sạch, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.

Về phần mình, phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU sẽ tiếp tục làm cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan của Việt Nam và EU để thúc đẩy hợp tác hơn nữa./.

Nguồn : <https://www.vietnamplus.vn/eu-mong-muon-hop-tac-voi-viet-nam-xay-dung-chuoi-cung-ung-nong-san/806740.vnp>